

ควรรู้! 5 ข้อดี การเรียน Online STYLE SPUIC



เรียนออนไลน์มีดีอย่างไร #DEKSPUIC มีดีมาฝาก...ตามมาดูกันเลยจ้า!!!

1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เวลาไม่ใช่ปัญหา คุณเลือกได้ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ คุณสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้ตามต้องการ ซึ่งตอบโจทย์มากๆ สำหรับคนที่มีงานประจำหรือกิจกรรมที่มีการกำหนดช่วงเวลา การเรียนออนไลน์จะไม่ส่งผลกระทบต่องานหลักของคุณแน่นอนค่ะ

2. ทันสมัยทันเทคโนโลยี

เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี (Increase Technology Skills) การเรียนผ่านเว็บทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและเพิ่มพูนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และฝึกฝนทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย

3. สะดวกสบาย

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สะดวกสบาย การเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เรียนรู้ได้ แต่การเรียนออนไลน์ คุณควรตรวจสอบความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ เพราะอาจทำให้เกิดความขัดข้องในการใช้งานได้

4. ประหยัดเวลาการเดินทางได้มาก

ในเมื่อการเรียนออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะฉะนั้นตัดในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับการเดินทางทิ้งไปได้เลยนะคะ ประหยัดขนาดนี้เปลืองๆ คุณอาจจะนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไปซื้อคอร์สเรียนอื่นๆเพิ่มเติมยังได้เลยนะคะ

5. ทบทวนเรียนย้อนหลังได้

ย้อนกลับไปดูได้ เมื่อคุณเรียนไปสักกระยะหนึ่ง หากไม่เข้าใจคุณสามารถกดย้อนกลับ เพื่อทบทวนเนื้อหาและทำความเข้าใจใหม่ได้ หรือถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย อาจจะพักสายตาสักครู่ คุณก็สามารถกดหยุดและมาเรียนต่อภายหลังได้ อีกทั้งสามารถทบทวน เรียนซ้ำได้ ในกรณีที่คุณเรียนจนจบ และต้องการทบทวนความรู้โดยกลับมาดูใหม่ตั้งแต่ต้นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะการอบรมออนไลน์ผ่านวีดีโอ โดยส่วนมากจะจำกัดระยะเวลาในการเข้าชมวีดีโอ ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการรับชม ดังนั้นอยากจะเรียนใหม่อีกก็รอบก็สามารถทำได้

จากข้อดีของการเรียนออนไลน์ที่กล่าวมา เชื่อว่าการเรียนออนไลน์เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในอนาคต แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ได้ คือการมีวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง เพราะการเรียนออนไลน์ ไม่มีใครมาคอยกระตุ้นหรือบังคับให้เราต้องเรียน

สมัครเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม คลิก

คลิก : <http://www.spu.ac.th/apply/spucare>